

Hồi ký  
Chủ đề: Nền Võ thuật VN  
Tác giả: NN Lê Đình An

## MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG VÕ THUẬT

Một đoạn đường Võ Thuật



Hồi ký NN Lê Đình An

### SƠ LƯỢC:

**THỜI QUÂN CHỦ:** Cẩm Y Vệ – Cẩm Vệ Quân.



*Cố Đô Hoa Lư-Ninh Bình:  
Các Triều nhà Đinh,  
nhà Lê và nhà Lý.  
42 năm (968-1010)*



*Hoàng Thành Thăng Long  
năm 1010 (Hà Nội)*



*Kinh Đô (Huế)  
Thừa Thiên năm 1805*

Từ thời Quân Chủ các đời vua Việt Nam từ triều đại nhà Lê, nhà Trần, nhà Lý và nhà Nguyễn, v.v. Đều có các đội Cẩm Y Vệ (Đội quân mặc áo gấm) hoặc Cẩm Vệ Quân để bảo vệ các vị vua, chúa và bảo vệ cung điện, Hoàng Thành. Cẩm Y Vệ hoặc Vệ Cẩm Quân giỏi võ nghệ, sử dụng 18 môn binh khí, Đao Thương, Kiếm, Kích, bắn cung, ném phi đao và đấu khiên, v.v.



*Hình ảnh cẩm vệ quân triều Nguyễn. (TL.Internet)*



*Tấm thẻ bài Cẩm y Vệ thời Tiền Lê.  
Ảnh của Tg: Phạm Quốc Quân*

**Thời đại Dân Chủ: Khố Cận Vệ.**

**Cận Vệ Viên.**

Giỏi võ thuật và tác xạ. Vì theo trào lưu tân tiến hung thủ không dùng binh khí mà dùng súng đạn nên cận vệ viên gặp nhiều nguy hiểm hơn trong khi hành sự.

Trên đây là sơ lược về cơ cấu tổ chức từ triều đại thời quân chủ vua chúa cho đến thời dân chủ Tổng Thống được toàn dân bầu cử để lãnh đạo quốc gia đều có tổ chức những hệ thống để bảo vệ các vị vua chúa, các vị nguyên thủ quốc gia cùng gia đình.

### **Đến thời Dân Chủ tại miền Nam Phủ Tổng Thống Đệ Nhất VNCH**



*Dinh Độc Lập 1955*

### **Đệ Nhất VNCH: Tổng Thống Ngô Đình Diệm**



*Ngày 26 tháng 10 năm 1955,  
lễ Đăng Quang Tổng Thống Ngô Đình Diệm  
Mở ra nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa*

**Đệ Nhất VNCH:** Đại tá Lê Quang Tung đảm nhiệm Cơ quan mật vụ và Lữ Đoàn Liên Binh phòng vệ Phủ Tổng Thống (không có tài liệu về đội cận vệ). Nhưng theo lời kể của Thiếu tướng Văn Thành Cao vào lúc đó ông đang mang cấp bậc Đại úy Sĩ Quan tùy Viên Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Ông cho biết có một toán võ sĩ người miền Trung lo phần an ninh bảo vệ cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm và gia đình ông bà Cố Vấn Ngô Đình Nhu, v.v.





*Huy hiệu Lữ Đoàn Liên Binh Phòng Vệ  
Phủ Tổng Thống Đệ Nhất VNCH*

## **Phủ Tổng Thống Đệ Nhất VNCH**



*Dinh Độc Lập 1967*

## **Đệ Nhất VNCH: Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu**







*Lễ Đăng Quang của Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu trở thành tổng thống đầu tiên của nền Đệ nhị Việt Nam Cộng hòa diễn ra vào ngày 31 tháng 10 năm 1967*

### **Đệ Nhị VNCH: Thành lập Khối Cận Vệ.**

**Võ Phòng Tổng Thống:** Trách nhiệm phần ngoại dinh Độc Lập như lo phần an ninh cùng với Liên Đoàn An Ninh Thủ Đô trực thuộc Biệt Khu Thủ Đô, v.v.



*Huy Hiệu LBANTĐ*

**Văn Phòng Tổng Thống:** Thành lập Khối Cận Vệ để bảo vệ vị nguyên thủ Quốc Gia cùng gia đình trong nội dinh Độc Lập cũng như khi Tổng Thống và Phu Nhân T.T. đi kinh lý hoặc đi ủy lạo và các hoạt động xã hội, v.v.



*Đại tá Phan Văn Thiệt (mặc quân phục Dù)*

## **1. Trưởng Khối Cận Vệ:**

### **Sơ lược tiểu sử Đại tá Nhan Văn Thiệt**

Ông tốt nghiệp khóa 13 Trường Sĩ Quan Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt VNCH.

Kể từ khi được bổ nhiệm chức Trưởng Khối Cận Vệ trực thuộc Văn Phòng Tổng Thống.

Ông xuất thân là sĩ quan tham mưu của Trường Võ Bị Đà Lạt, ông đã tổ chức hệ thống cận vệ rất tinh vi. Ông đã phối hợp tài liệu mật, học hỏi với những kinh nghiệm của các nước có hệ thống cận vệ, và những kinh nghiệm sẵn có của cơ quan an ninh VNCH. Để tạo thành mạng lưới cận vệ với cách điều hành riêng biệt cho khối cận vệ qua nhiều đội hình chiến thuật của quân đội, nhân viên cận vệ cũng được huấn luyện thật nhuần nhuyễn theo từng mô hình chiến thuật cho mỗi chuyên công tác.



Nhân viên cận vệ VNCH cũng đã được Hoa Kỳ huấn luyện Bảo vệ Yếu Nhân của khoá đặc biệt Dignitary Protection Course, do OSI (Office of Special Investigations).

### **Dưới đây là một trong nhiều kế sách của khối Cận Vệ.**

Khối Cận Vệ đã tổ chức một hệ thống mạng lưới cận vệ theo Kế sách Kim Thiên Thoát Xác (Ve vàng lột vỏ) áp dụng trong suốt thời Đệ Nhị VNCH của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu (1967–1975). Vì bảo mật nên ít ai biết kế sách này.



Vào thời gian đó người ta thấy mỗi lần Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đi viếng thăm hay ủy lạo các đơn vị quân đội, hoặc tham dự các buổi lễ hành chánh dân sự, v.v. Ông thường mặc trang phục áo có 4 túi màu xám tro hoặc màu Kaki. (như trong hình trên)

Toán Cận Vệ cũng tùy theo công tác nếu Tổng Thống đến buổi tiếp xúc với các đơn vị quân đội thì mặc quân phục tác chiến. Tổng Thống tham dự các buổi lễ hành chánh, dân sự thì Toán Cận Vệ cùng đi với Tổng Thống cũng mặc trang phục cùng màu và cùng kiểu với Tổng Thống, và tùy theo tình hình và hoàn cảnh nơi buổi lễ sẽ có ít nhất là 8 nhân viên Cận Vệ cùng trang phục hoặc nhiều hơn do ban kế hoạch của Khối quyết định.

Nhìn bề ngoài người ta thấy cận vệ viên mặc trang phục giống Tổng Thống thì tưởng như làm theo nghi thức cho đẹp mắt, cho nhẹ nhàng thân thiện với người cùng tham dự buổi lễ, v.v.

Vì bảo mật các nhân viên cận vệ tại buổi lễ thường giãn ra theo chiến thuật, và cũng để tránh hình ảnh của người cận vệ trên truyền thông báo chí. Nhưng nếu có biến cố xảy ra trong lúc hỗn loạn các cận vệ viên đó sẽ lộ dạng tại hiện trường để bảo vệ Tổng Thống và để làm cho hung thủ không thể phân biệt được ai là Tổng Thống. Trong lúc đó những cận vệ có trách nhiệm bảo vệ cấp tốc đưa Tổng Thống bí mật rời khỏi hiện trường.

(Kể sách này ngày xưa thời Vua Lê Lợi bị quân giặc bao vây. Vị cận thần Lê Lai cũng đã mặc Hoàng Bào của vua Lê Lợi để đánh lừa quân giặc và vua Lê Lợi đã thoát nạn)...

• Đại tá Nhan Văn Thiệt Về sau được bổ nhiệm chức vụ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia Vùng 4, Quân Khu 4. Nên bàn giao chức vụ Trưởng Khối Cận Vệ lại cho HQ Đại tá Trần Thanh Điền.



*HQ Đại tá Trần Thanh Điền đang bắt tay với TT. Nguyễn Văn Thiệu*



*Huy hiệu Tổng Cuộc Thái Cực Đạo VNCH*

### **Sơ lược tiểu sử về võ thuật của HQ Đại tá Trần Thanh Điền.**

Từ lúc còn là học sinh trung học và sinh viên đại học. Ông đã từng học qua Võ Lâm Việt Nam, Nhu Đạo và võ Thiếu Lâm Hàn Bái Đường.

Đến năm 1960, ông nhập ngũ vào quân chủng Hải Quân theo học sĩ quan khóa 10. Đệ Nhất Nam Dương, tại Trung Tâm Huấn Luyện HQ Nha Trang. Trong thời gian học chuyên nghiệp của Hải Quân ông tham gia khóa huấn luyện Thái Cực Đạo tại quân

trường. Đến khi tốt nghiệp Sĩ Quan Hải Quân cũng là lúc ông mang đệ nhứt đẳng huyềnn đai của môn Thái Cực Đạo khi ra trường.

Ông phục vụ trong quân chủng Hải Quân đến năm 1967. Ông được Bộ Tư Lệnh Hải Quân đề cử làm Tùy Viên cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Thời gian sau ông được sự tin cậy của Tổng Thống nên được bổ nhiệm làm Trưởng Khố Cận Vệ kế nhiệm cho Đại tá Nhan Văn Thiệt.

Lúc đó Đại tá Nhan Văn Thiệt được Tổng Thống bổ nhiệm làm Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia vùng 4, Quân Khu 4.

### **Tổng Cuộc Việt Nam Thái Cực Đạo.**

Trung tá Phạm Văn Cư là người sáng lập và là Chủ Tịch Tổng Cuộc Việt Nam Thái Cực Đạo. Vào thời điểm 1973. Trung tá Phạm Văn Cư khi đã đến tuổi hưu trí nên tổ chức cuộc bầu cử chức Chủ Tịch Tổng cuộc niên khóa 1973–1975.

HQ Đại tá Trần Thanh Điền đặc cử chức vụ Chủ Tịch Tổng Cuộc Việt Nam Thái Cực Đạo. Trung tá Phạm Văn Cư bàn giao chức vụ lại cho HQ Đại tá Trần Thanh Điền.

Theo thống kê: Môn võ Thái Cực Đạo Đại Hàn hoạt động tại Việt Nam từ năm 1962 đến năm 1968 số người tham gia tập luyện đã lên đến hơn 108,000 người. Trong giai đoạn này công tác đào tạo, huấn luyện đã được thực hiện song song ở cả trong 3 hệ thống là:

1. Quân đội,
2. Các trường học và,
3. Các võ đường tư nhân.

Trên đà phát triển môn võ Thái Cực Đạo mạnh mẽ nếu tính đến năm 1975 số người theo học võ Thái Cực Đạo có thể lên đến 300,000 người.

Môn võ Thái Cực Đạo đã lớn mạnh tại Việt Nam trong cao trào thanh niên khỏe, phát triển song song với nhiều phái võ như trăm hoa đua nở tại miền Nam.

Khố Cận Vệ Phủ Tổng Thống VNCH rất hãnh diện vì có được 2 vị Trưởng Khố có khả năng và uy tín từ quân đội cho đến dân sự như nêu trên.

**Dưới đây là phần hồi ký về võ thuật của võ đường Khố Cận Vệ  
Phủ Tổng Thống Đệ Nhị VNCH.**





*Phù hiệu trên võ phục*

Bài này chỉ viết về “**Võ Đường của Khối Cận Vệ Phủ Tổng Thống**” và phương pháp huấn luyện cho võ sĩ từ các võ đường Quân Đội được tuyển chọn về Khối Cận Vệ và được huấn luyện võ thuật theo tiêu chuẩn đẳng, cấp võ thuật Thái Cực Đạo (TaekwonDo).



*Hình trên đây là võ đường tạm thời chờ Công Binh Đại Hàn xây cất võ đường mới do Phái Bộ Võ Thuật Thái Cực Đạo Đại Hàn hiến tặng. Tại địa chỉ 124 Hồng Thập Tự, Sài Gòn.(Trước năm 1975). Võ đường mới có thể huấn luyện cùng lúc 100 võ sinh với đầy đủ phương tiện luyện tập.*

*Võ đường cũ có lót Tappy sẵn được giao lại cho môn Nhu Đạo do Võ Sư Thiếu Tá Bùi Văn Tân và 2 đươg viên võ địch huyền đai Nhu Đạo là Trương Đức Hiếu và Thạch Cẩm Tông phụ trách huấn luyện.*



*Thiếu tá Bùi Văn Tân  
Võ sư Nhu Đạo Trưởng ban Huấn Luyện*





*Từ trái qua: Trương Đức Hiếu (4) Thạch Cẩm Tông (8)*

- Trương Đức Hiếu vô địch Nhu Đạo: Hạng Trung
- Thạch Cẩm Tông vô địch Nhu Đạo: Hạng Bán Trung

Cả 2 võ sĩ Hiếu và Tông với thành tích giữ chức vô địch Nhu Đạo Việt Nam trong suốt 10 năm. Điểm đặc biệt là cả 3 người: – Thiếu tá Tân, Hiếu và Tông đều là môn đồ của Cựu vô địch Nhu Đạo võ sư Nguyễn Hữu Huy.



*Những võ sĩ Nhu Đạo VNCH tham dự Đông Nam Á Vận Hội (SEAP Games) trước 1975*

*Hàng đứng từ trái: Trương Đức Hiếu, Lê Văn Vinh, Nguyễn Hữu Huy.  
Hàng ngồi: Đặng Phước Tông và Thạch Cẩm Tông.*

Môn Nhu Đạo cũng được huấn luyện song song với Thái Cực Đạo cho cận vệ viên, vì có một số võ sĩ cận vệ Huyền Đài về Nhu Đạo, Hiệp khí Đạo, Kiếm Đạo và vài môn phái võ

Việt thuộc bộ môn “Túc bất ly Địa”. Các môn võ này đều dùng tấn chân nặng xuống mặt đất, khi giao đấu bước chân thường giữ thăng bằng trong khuôn khổ của các thế tấn nên khi tập qua môn Thái Cực Đạo rất khó khăn vì Thái Cực Đạo thuộc bộ môn “Khinh công” khi giao đấu dùng tấn chân rất nhẹ và đá rất cao rất dài. Vì vậy các võ sĩ thuộc bộ môn “Chân không rời mặt đất” vẫn tiếp tục tập luyện môn Nhu Đạo và tập thêm môn Thái Cực Đạo cho mình.

## **KHAI GIẢNG KHÓA 1 THÁI CỰC ĐẠO**

### **Võ Sư Cận Vệ Đại Hàn phụ trách Huấn Luyện:**

Được biệt phái từ Cơ Quan Cận Vệ Phủ Tổng Thống Đại Hàn “Thời Tổng Thống Park Chung-Hee” (Secret Service of President Park Chung-Hee)

- Võ sư: Đại úy Quân Y Bác Sĩ Ahn Jae Soon – Đệ Tứ Đẳng Huyền Đai.
- Võ sư: Đại úy Bộ Binh Ahn Gun Soon (Kế nhiệm) Đệ Tứ Đẳng Huyền Đai.
- Thượng sĩ HQ Võ Hữu Phước “Phụ Tá Võ sư” Huyền Đai Đệ Nhứt Đẳng – Trung Tâm Võ Thuật TCD Thủ Đức.

**Lý Thuyết:** Môn võ thuật Thái Cực Đạo là môn võ thuần cương.

Tay và chân có những ưu và khuyết điểm như dưới đây.

#### **Đôi tay:**

*Ưu điểm: Rất nhanh lẹ hơn chân.*

*Khuyết điểm: Ngắn và yếu hơn chân.*

#### **Đôi chân:**

*Ưu điểm: Dài và mạnh hơn tay.*

*Khuyết điểm: Chậm hơn tay.*

Với quan niệm trên, võ sinh TCD mới nhập môn đều phải tập đôi chân đá cao thật nhiều để tập giữ thăng bằng, khoảng trên 1,000 giờ tập cho đôi chân, đến lúc đó đôi chân giống như đôi tay có thể vỗ mặt địch thủ lúc đó mới thi lên đệ nhứt đẳng huyền đai. Sau đó mới tập phối hợp tay và chân theo phương pháp “Xa dùng Chân, gần dùng tay” cho đẳng cấp cao hơn. Môn Thái Cực Đạo sử dụng chân nhiều vì mạnh hơn tay như nêu trên.

**Các khóa huấn luyện Thái Cực Đạo đặc biệt làm nền tảng của võ đường Phủ Tổng Thống.**

Võ Đường Khôi Cận Vệ PTT. Có 3 khóa Huấn luyện từ đai Trắng đến huyền đai đệ ngũ đẳng tính đến 30/4/1975. Vì quyết định dùng môn Thái Cực Đạo làm căn bản nên tất cả võ sĩ các môn phái khác đều được huấn luyện lại từ đầu theo môn Thái Cực Đạo và cũng là võ sinh chính thức đại diện cho võ đường nên được võ sư huấn luyện với những đòn thế riêng đặc biệt. Tất cả nhân viên Khôi Cận Vệ từ vị Trưởng Khôi trở xuống đều tham gia vào các khóa huấn luyện.

### **Về phần tôi: Khởi đầu nan trong môn võ mới.**

Bản thân cũng có căn bản về môn võ Tân Khánh bà Trà hồi còn nhỏ và đã học qua các khóa cận chiến của quân đội và Người Nhái. Bây giờ tôi được tham dự khóa huấn luyện với lòng đam mê võ thuật. Nhưng chỉ trong tuần lễ đầu thì tôi đã gặp trở ngại vì khi tập giờ bàn chân lên cao khởi đầu (tập thể đá Ap Chagi), tôi đã không thể đưa bàn chân lên cao vì 2 bắp vế của tôi bị bầm tím đau quá nên chỉ giờ chân tới ngang bụng mà thôi.

Đến cuối tuần sau giờ huấn luyện, tôi đến gặp Võ Sư Ahn Jae Soon, tôi hỏi và cho ông ta xem. Võ sư Ahn Jae Soon là Bác sĩ Quân Y, ông xem và cho biết 2 bắp vế của tôi đã bị rách các sợi thịt bên trong nên bị tụ máu bầm.

Tôi hỏi: Vậy tôi phải làm sao?

Võ Sư trầm ngâm giây lát rồi trả lời: An tập khó lắm vì 2 bắp vế to quá. Ông ngưng lại suy nghĩ rồi nói tiếp: An không thể tập Taekwondo được. Ông xoay qua chỉ vào bạn tôi là Lê Nguơn Bá ông nói: Thân hình của Bá tập Taewondo tốt, vì thân hình Bá dong dong cao rất thích hợp.

Tôi không thất vọng vì lời nói của Võ Sư Ahn Jae Soon, vì tôi suy nghĩ tôi biết ngày trước tôi đã tập thể dục thắm mỹ nên các bắp thịt đều nở ra lớn. Tôi nghĩ nếu tôi cố gắng vượt qua nỗi đau đớn này thì khi mà đôi chân được giờ lên khởi đầu được nhuần nhã thì tôi sẽ có sẵn một sức mạnh của lực sĩ với đôi tay cử 50–60 ký lô tạ, và đôi chân từng gánh trên 100 ký lô tạ để tập chân. Tôi quyết định phải vượt qua trở ngại này.



Sau 4 giờ huấn luyện trong võ đường, tôi bắt đầu tập ngoài giờ làm việc, tôi tự tập bất kể giờ giấc tới 9–10 giờ đêm tôi mới nghỉ tập. Trong khi tập có nhiều lúc tôi phải ôm lấy 2 chân cắn răng chịu đựng những cơn đau đớn hành hạ vì mỗi lần chân cử động thì bắp thịt lại xé rách ra làm 2 bắp vế đọng máu bầm tím làm cho tôi đau đớn vô cùng... Nhưng tôi cố gắng chịu đựng nhưt định không bỏ cuộc. Tôi phải ôm chân chịu đựng như vậy suốt gần 2 tuần.

Rồi thì bắp thịt cũng quen dần nên bớt đau không còn chảy máu, đến tuần thứ 3 tôi có thể đưa bàn chân lên khỏi đầu gối dễ dàng. Tôi rất vui mừng và bắt đầu tập luyện các thế đá căn bản trên bao cát, đá ngang (yop chagi), dọc (Ap chagi), vòng 45° (Toyo chagi), 180°, v.v.

Theo chương trình huấn luyện sau 3 tháng luyện tập sẽ có buổi thi thăng đai từ Trắng lên Xanh. Hôm nay còn cách 1 tuần nữa sẽ đến ngày thi. Tôi vẫn cố gắng tập luyện, mỗi ngày đều đến võ đường thật sớm để tự mình tập lại những đòn thế cho nhuần nhuyễn.

Một hôm võ sư Ahn Jae Soon ông cũng đến võ đường rất sớm. Sau khi thay võ phục ông ra đứng trên hành lang nhìn xuống võ đường xem tôi đang tập các thế đá trên bao cát, bộ võ phục của tôi đầm ướt mồ hôi.

Một lúc sau ông xuống võ đường mặt ông có vẻ vui mừng đến trước mặt và vỗ vai tôi ông nói: Tốt lắm, tốt lắm... An tập 3 tháng mà bằng tôi tập một năm... Ông nói chậm rãi vì không giỏi tiếng Việt. Tôi vui mừng và cảm ơn lời khen khích lệ của ông.

Đến ngày thi lên đai. Phái bộ võ thuật Taekwondo Đại Hàn đến võ đường để khảo sát chấm thi lần đầu. Tất cả võ sinh đều đủ điểm lên 2 cấp đai xanh. Nhưng riêng có 1 cặp Tôi và Lê Ngun Bá được thăng lên đến 3 cấp.

Sau khi phái bộ Đại Hàn ra về. Võ sư Ahn Jae Soon gọi tôi và Bá vào văn phòng của ông và chúc mừng Tôi và Bá đã đạt được 3 cấp mà theo ông cho biết phái bộ võ thuật Đại Hàn rất nghiêm minh, khi chấm thi rất ít khi họ chấm đậu đến 3 cấp.

Vài tuần lễ sau, cơ quan cận vệ Tổng Thống Đại hàn gọi võ sư Đại úy Ahn Gun Soon qua thay thế cho võ sư Đại úy Ahn Jae Soon mãn nhiệm trở về Đại Hàn.

Sau một thời gian huấn luyện cho khóa 1 từ khi thi lên đai nâu cấp 4, võ sư Ahn Gun Soon thấy tôi cần mẫn tập luyện nên rất chú ý, ông đã tham khảo ý kiến với Trưởng khối CV và được sự đồng ý của Trưởng Khối CV nên sau những buổi tập luyện, chỉ riêng một mình tôi được võ sư Ahn thường âm thầm đưa tôi đi đến các võ đường khác trong các võ đường quân đội do các võ sư Đại Hàn bạn của ông đang huấn luyện tại các võ đường của Biệt Khu Thủ Đô, Quân Cụ, Quân Vận và Thần Phong KQ, v.v. để cho tôi được song đấu với các võ sinh cao cấp hơn tôi để rút kinh nghiệm chiến đấu.

**Sau đây là diễn tiến tự mình tập luyện qua suy diễn của tôi.**

Từ lúc còn nhỏ khoảng 8 tuổi, tôi đang học lớp Tư (lớp 2 bây giờ). Trong giờ nghỉ giải lao ra chơi, bỗng có mấy thằng bạn học cùng lớp chạy kiếm tôi và cho tôi hay người anh kế của tôi (học lớp Nhì) bị thằng lớp nhứt ăn hiếp, tôi vội chạy theo đến nơi tôi thấy anh tôi bị một thằng bự con nó đè trên mình, tôi vội nhào vào lòn tay ôm cổ nó rồi dùng hết sức ngả người về sau làm cho thằng bự con bị ngẹt thở nên cũng phải buông tay ngã ngửa theo ra sau, nhờ vậy anh tôi mới thoát được.



- Từ đó trong trí óc còn non nớt của tôi đã có ý nghĩ nếu mình yếu đuối thì sẽ bị người khác ăn hiếp. Vậy khi lớn lên mình phải làm sao cho mạnh hơn thì mới không bị người khác lấn áp hiếp đáp.

- Rồi đến khi tôi học võ Tân Khánh Bà Trà. Trong đoạn hồi ký tôi đấu với anh “Trưởng tràng” lúc đó tôi chưa đủ trình độ hiểu biết về võ thuật vì mới học có 2 tháng... nhưng tại sao tôi có thể phản ứng cấp thời với những lần phản đòn đá trúng anh Trưởng Tràng mà anh không đỡ kịp? Tôi có cảm tưởng rất kỳ lạ?

Từ đó tôi cứ nghiền ngẫm suy nghĩ từ câu “Ý tưởng phát sinh ra hành động” ý nghĩ này nó theo tôi mãi mãi cho đến khi tôi được tuyển chọn về Khôi Cận Vệ Phủ Tổng Thống VNCH.

Võ Đường Phủ Tổng Thống là cơ hội tốt nhất cho tôi học tập và thao luyện. Tôi thử đem ý nghĩ hình như trong đầu óc phân chia ra làm 2 phần, là phần lý trí và phần hành động.

- Phần Lý Trí: Là tự mình hoạch định những đòn thế gì mình muốn và suy tính tất cả phải làm sao cho “Đòn Thế” đó được hoàn hảo, v.v.

- Phần Hành Động: phần này là thi hành theo hướng dẫn của lý trí và phải tập cho mình một “Quán Tính” tự động phản ứng khi thấy cần chớ không chờ lý trí điều khiển mới thi hành.

- Ghi chú: Phản ứng bất thần này theo tôi nghĩ trong đầu óc người nào cũng có, như trường hợp mình đang đi trên đường mà bất ngờ vấp phải một vật cản đường như cục đá chẳng hạn thì 2 chân tự động nhảy tránh. Về võ thuật nếu ta tập trung để luyện tập các thế quyền cước thì sẽ bén nhạy hơn người thường.

Nếu nói theo quân sự thì phần lý trí là phần “Tham mưu điều hành” còn phần hành động là phần “thi hành công tác” được giao phó.

Trên đây là phần lý thuyết tôi đem vào phần thực hành cho võ thuật dưới đây.

### **1. Phần tập luyện quyền, cước:**

- Tập cho mỗi thế đấm hoặc đá đều phải trên 300 lần cho mỗi một thế, để cho phần hành động ghi nhớ động tác và vị thế đang tập trên bao cát. Nên nhớ là phải trên 300 lần cho mỗi thế đấm hoặc đá càng nhiều càng tốt và luyện tập thường xuyên hàng ngày cho đến khi đạt được kết quả.

- Tập tất cả các thế đấm và đá xoay quanh 360 độ với bao cát. Bao cát là mục tiêu bất động, phải tập luyện thật nhuần nhuyễn cho đến khi ta chỉ nhìn thoáng qua là có thể ước tính

được khoảng cách chính xác cho thể đấm hoặc thể đá khi giao đấu. Phần này sẽ có hiệu quả khi được phối hợp với thể nổi bước. Khi giao đấu với đối thủ di động thì thể nổi bước sẽ di động theo địch thủ giúp cho khoảng cách vẫn giữ được chính xác.

- Tập nổi bước khi tấn công trên bao cát, tập nổi 3 bước thành 1 bước dài. Võ sư thường dạy cho ta tập nổi chân chỉ có 1 bước. (phần nổi 3 bước thành 1 này là từ võ Tân Khánh Bà Trà tôi kết hợp lại để tự tập).
- Phải liên tục tập luyện cho đến trình độ ta có thể ra đòn trên đôi chân bất cứ góc độ nào đối với địch thủ. Đó là ta tập cho phần hành động có “Quán Tính” tự động.

Đến khi đạt được kết quả là khi lâm trận đấu ta vừa chớp thấy chỗ sơ hở địch thủ thì đòn chân đá hoặc tay đấm đã đến nơi sơ hở đó rồi mà phần lý trí chúng ta chưa nghĩ kịp mình phải ra đòn gì?. Đó là phần hành động chúng ta tập đến trình độ “Tự Động” nhanh mạnh và chính xác.

- Binh pháp: Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng, v.v.

Áp dụng cho võ thuật. Khi bước vào trận đấu hãy nhìn đối thủ để đoán biết đối thủ một phần nào.

### **Biết người:**

- Đối thủ bước đi nhẹ nhàng thì sở trường tấn công nhanh xa và dài.
- Đối thủ bước đi trầm trọng vững vàng. Ưu điểm đòn ngắn và nhập nội.
- Nhìn đôi vai để biết sở trường bên Phải hay bên Trái.
- Bên vai nào thấp hơn thì bên đó là bên Thuận của đối thủ. Tay, Chân mạnh hơn.

### **Biết ta:**

- Sau khi đã đoán biết vài điểm “biết người” thì tự ta tìm cách ứng phó.
- Khi lâm trận: Trước mặt ta là “Địch Thủ” (võ thuật “Binh bất yếm trá”). Là dùng mọi phương pháp để thắng.
- Điểm quan trọng của võ thuật là tinh thần chiến đấu. Khi lâm trận phải cương quyết vững niềm tin “Ta phải thắng”. Về điểm này nó sẽ giúp cho ta đến 60–70% Chiến thắng.

## **2. Bộ pháp di hành “Phá thể thủ” của võ sư Ahn Gun Soon.**

Một hôm trong giờ nghỉ giao lao của buổi tập. Võ sư Ahn gọi một võ sinh huyền đai ra thao dượt song đấu, sau khi nhập trận võ sư để cho võ sinh tấn công vài lần rồi ông bắt đầu đảo bộ tấn công. Tôi chăm chú theo dõi ông lách người qua lại bước ngắn bước dài, liên tục đổi góc độ, vừa thấy đối thủ lỡ bộ ông lẹ làng lướt nhanh qua đối thủ bàn tay ông đã chạm vào bụng của đối thủ mà đối thủ không phản ứng kịp.

Tôi thấy bước đi của thầy rất lạ và tinh vi nên tôi chú tâm nhìn theo thật kỹ. Võ sư đảo bộ rồi cũng như lần trước đối thủ không cách nào phản ứng kịp. Tôi đã thấy kịp cách di hành rất lạ của võ sư tôi rất mừng, trong lúc đó thầy Ahn còn đang đấu. Tôi liền vào bên trong võ đường đứng trước tấm kiếng lớn rồi tự mình bước tới lui theo cách của võ sư Ahn với những góc độ tấn công qua tấm kiếng, được vài lần thì võ sư Ahn cũng vừa ngưng đấu.

Ông đứng ngoài võ đường nhìn vào trong thấy tôi đang tập những bước đi, ông nhìn kỹ ông biết là tôi tập theo bộ pháp của ông. Ông rất vui mừng vừa đi nhanh về phía tôi vừa la lớn: Đúng rồi... đúng rồi... Tất cả võ sinh nghe tiếng lớn của thầy nên cũng theo vào võ đường. Võ sư liền quay lại bảo tất cả võ sinh hãy ra ngoài chờ, để thầy chỉ cho tôi thêm những chỗ đặc biệt trong bộ pháp mà tôi còn khiếm khuyết, tôi tập với thầy khoảng 15 phút, thầy nói: Được rồi, và ra lệnh từng võ sinh vào thử đấu với tôi.

Thật là kỳ diệu là mỗi võ sinh bạn tôi đều trúng đòn của tôi mà không ai tránh kịp... Võ sĩ cận vệ chúng tôi vì cùng thao dượt hàng ngày nên cũng hiểu rõ trình độ của nhau trong khi song đấu, nhưng sau buổi tập luyện này đã có phần thay đổi.

Sau buổi tập, võ sư Ahn gọi tôi vào văn phòng và cho tôi biết ông rất vui vì tôi đã thấy được bộ pháp của riêng ông mà từ trước đến giờ chưa có ai nhìn thấy được sự khác biệt của lối di hành song đấu này. Tôi cảm ơn võ sư đã chỉ dạy cho tôi được học hỏi kỹ thuật của bộ pháp này.

Ghi chú: Bộ pháp này là tự mình tìm và tạo góc độ để phá thế thủ của đối thủ bằng những bước ngắn, dài và nhiều góc độ để đối thủ bị lộ sơ hở mà ta có thể đoán trước để tấn công.

Võ sư Ahn Gun Soon còn có nhiệm vụ do Phái bộ võ thuật Taekwondo Đại Hàn giao cho đảm nhiệm huấn luyện tu nghiệp cho các võ sư Đại Hàn đang phụ trách huấn luyện của các võ đường trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Các vị võ sư Đại Hàn này đến kỳ thi thăng đai đều phải qua khóa tu nghiệp của võ sư Ahn Gun Soon huấn luyện rồi sau đó các võ sư Đại Hàn này mới về võ đường Trung Ương riêng của quân đội Đại Hàn đồn trú tại Quận Dĩ An để thi lên đai.

Mỗi khi có khóa tu nghiệp này võ sư Ahn đều mượn võ đường Phủ Tổng Thống vào buổi chiều để huấn luyện, vì buổi sáng là buổi huấn luyện chính của khối cận vệ.

Và mỗi khi có khóa tu nghiệp Võ sư Ahn cũng thường cho tôi hay và bảo tôi mang theo võ phục để tôi biểu diễn các thế đá bay mà ông cho là rất đặc biệt cho các võ sư Đại Hàn xem, vì chỉ cần khoảng cách một bước tôi có thể tung mình cao ngang tầm thượng bộ với thế đá mãnh liệt. (Những thế đá bay Thái Cực Đạo này cũng được tôi phối hợp với ngọn cước Độc Long Phi của võ Tân Khánh Bà Trà).



*Mục tiêu bất động.*

*Thế đá này võ sĩ sử dụng phải có cái nhìn khoảng cách chính xác.  
Nếu không thì sẽ bị hư khớp xương mắt cá bàn chân vì sức đàn hồi.*

Để đáp ứng nhu cầu cần thiết cho khối cận vệ nên những võ sĩ được tuyển chọn về sau đều là huyền đai Thái Cực Đạo trở lên.

Cũng vì vậy nên có những trận giao đấu thuần túy võ Thái Cực Đạo trong võ đường cũng rất gay go căng thẳng gọi là “trao đổi kỹ thuật” của giữa 2 võ đường chớ thật ra là tranh tài thử sức với nhau, vì các võ sĩ được tuyển đều là Hảo Thủ của các võ đường gồm có các thủ khoa của các khóa huấn luyện TCD như:

- Người Nhái Nguyễn Văn Cường. Thủ khoa khóa 2 TCD Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
- Thiếu Sinh Quân Nguyễn Nại. Thủ khoa khóa HL của Trung Tâm Võ Thuật TCD Thủ Đức, v.v.
- Và các Huyền đai xuất sắc hoặc là huấn luyện viên TCD của các võ đường quân đội. Nên họ cũng muốn trở tài và thử sức với võ sĩ võ đường Khối Cận Vệ mang danh cao cấp của miền Nam.

Với tinh thần “Dùng võ để kết bạn” vì sau những trận đấu thử tài chúng tôi sẽ là những cảm tử quân liên kết sanh tử với nhau trong những công tác nguy hiểm của ngành cận vệ.

Dưới đây là một vài trận giao đấu tôi đem ra thực hành theo cách đã tập luyện nêu trên, và cũng tùy theo đối thủ mỗi trận đấu để áp dụng cách đấu cho thích hợp.

### **1. Trao đổi võ thuật với các võ sĩ được tuyển chọn từ các võ đường trong quân đội.**



Hôm nay trong giờ huấn luyện, Trung úy Tô Trưởng Đội canh phòng giới thiệu với võ sư và tất cả võ sinh, ông ta đề cao 2 Huấn luyện viên ưu tú là Nguyễn Dân và Nguyễn Ký đai đen nhất đẳng từ võ đường BĐQ mới được thuyên chuyển về.

Buổi tập như thường ngày khi đến phân song đấu, như thường lệ các võ sinh sẽ đấu luân phiên khoảng 5 phút cho mỗi trận. Nguyễn Dân đấu trước với 2 võ sinh rồi đến lượt đấu với tôi. Dân biểu diễn cho thấy sức mạnh của anh nên 2 trận đấu Dân đều dùng sức mạnh đỡ hất những đòn đá văng ra rồi lần tới để buộc đối thủ phải lui.

Khi đến phiên tôi và Dân song đấu. Sau khi võ sư ra lệnh, tôi tấn công ngay một đòn cạnh bàn chân (Yop chagi) anh Dân khép chỗ lại để giữ hông, tôi vẫn giữ nguyên thế đá và tăng thêm sức mạnh vào bàn chân phóng tới trúng vào cánh tay vang lên một tiếng “bup...p” vì sức chạm quá mạnh nên cánh tay đỡ đòn của Dân bị dội dập vào hông, không bỏ lỡ cơ hội tôi tung ra thêm một ngọn đá như lần trước với tất cả sức mạnh tập trung chạm vào cánh tay ngay chỗ vừa bị trúng của Dân tiếng “Bình” vang lên, Dân thối lui mấy bước bị dội vào khung hành lang của phòng tập, vì không còn sức chịu đựng anh Dân cố gượng lão đảo đứng lên cánh tay anh buông thõng xuống không giờ lên nổi vì bị thương và dội tức, mặt anh Dân tái xanh... Sau khi tấn công hai đòn đá tôi hồi bộ đứng chờ. Dân ôm cánh tay bị thương cúi xuống chào tôi xin ngưng trận đấu, tôi chào lại, anh Dân ôm cánh tay bị thương quay qua võ sư Ahn anh chào và xin phép nghỉ buổi tập vì bị thương.

Trận đấu tiếp theo tôi và anh Nguyễn Ký, đặc biệt là anh Ký tập tạ có đôi bắp tay dưới thật to như càng cua, sau khi chào nhau anh Ký e ngại khẽ nói nhỏ với tôi: Hôm nay mình trao đổi “bình thường” thôi nha anh. Tôi hiểu ngầm câu nói của anh Ký tôi trả lời: Dạ được, sau khi đảo bộ vài lần tôi đã thấy chỗ sơ hở tôi nói: Bây giờ anh thử thượng bộ nha, tôi sẽ tấn công thượng bộ. Anh Ký gật đầu. Tôi trở bộ bước xéo góc rồi hét lên “Kyápp” cùng lúc ngọn đá 45 độ chân sau bay thẳng vào mặt Ký, anh Ký đưa tay cố đỡ nhưng không kịp nên bị trúng vào má bên trái. Sau khi hồi bộ tôi lớn tiếng: Anh thử thượng bộ lại, tôi sẽ tấn công thượng bộ lại y như vậy đó. Tôi đổi phương vị tấn công thật nhanh cũng với đòn đá chân sau 45 độ, anh Ký lại lãnh thêm đòn y như đòn trước. (Trong trận đấu này với Ký tôi chỉ dùng sức nhanh mà thôi.)

Nhưng không ngờ sau 2 trận đấu trao đổi kỹ thuật đó, Trung úy Tô Trưởng đội canh phòng không vui vì bị chạm tự ái. Vì 2 người này do ông ta đưa về và ông ta đã giới thiệu hết lời khen ngợi. Nên trong buổi tập hôm sau ông Trung úy Trưởng đội đến giờ song đấu luân phiên. Ông ta không luân phiên mà lại đến trước mặt tôi thách đấu. Võ sư Ahn có vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì. Sau khi chào nhập trận đấu, có lẽ vì giận nên tấn công tôi dữ dội với những cú đâm quyền Anh (vì ông ta là võ sĩ Quyền Anh), tôi nhân nhượng chỉ đỡ đòn mà không phản công lại. Ông ta tấn công mà không trúng được tôi nên ông càng tức hơn nên khi ngưng đấu để trở về điểm đấu giữa sân đấu, ông ta nhào vào nhập nội và xô tôi dội vào tấm gương lớn treo trên tường bị bể. Tôi lẳng lặng giữ áo

cho rút miếng kiếng xuống... Ông ta vẫn còn tức giận gương mặt lạnh lùng chào võ sư rồi rời khỏi võ đường không nói lời nào.

Hôm sau vào võ đường, đến giờ luân phiên song đấu, một lần nữa ông ta lại ngang nhiên đến thách tôi song đấu cũng giống như ngày hôm qua chớ không chờ luân phiên. Võ sư Ahn cũng im lặng theo dõi.

Sau khi chào tôi khẽ nói: Trong võ đường không có cấp bậc nha ông. Ông ta gằn giọng: Tôi muốn đấu với anh mà... Tôi lui về sau tránh luôn 2 đòn tay quyền Anh của ông, sau khi nhường 2 đòn, tôi bắt đầu phản công khi ông ta tung quả đấm thì hở dưới nách, tôi phóng luôn 2 ngọn cước liên hoàn, Trung úy Tô bị trúng luôn 2 đòn vào hông và ngực bị đội lui luôn mấy bước loạng choạng lùi ra khỏi võ đường.

Võ sư cho ngưng trận đấu để cho Trung úy Tô trở vào sàn đấu rồi ra lệnh chấm dứt buổi tập. Nhưng Trung úy Tô hằm hằm không chịu nghe lệnh của võ sư nên lại thách tôi tiếp tục đấu. Tôi từ chối và nói: Hôm nay đã hết giờ tập rồi ông. Nếu muốn đấu với tôi nữa thì xin để ngày mai.

Nhưng kể từ đó võ đường không còn thấy Trung úy Tô đội trưởng đội canh phòng đến tập luyện nữa. Còn 2 anh Nguyễn Ký và Nguyễn Dân cũng từ đó hòa nhập vào anh em võ sinh để cùng học tập cho đến khi cả 2 đủ tiêu chuẩn vào đội cận vệ viên.

## **2. Trận thư hùng với võ sĩ Trung Tâm Võ Thuật Thái Cực Đạo Thủ Đức.**

Sơ lược về Trung Tâm Võ Thuật Thái Cực Đạo Thủ Đức nổi danh vì là nơi phát huy truyền bá môn võ thuật TCD do phái bộ võ sư Đại Hàn đảm trách huấn luyện. Có thể nói là các huấn luyện viên Việt Nam của các võ đường trong quân đội VNCH hầu hết đều xuất thân từ Trung Tâm võ Thuật TCD Thủ Đức này. Các võ đường dân sự vào thời đó như võ đường của võ sư Nguyễn Văn Bình, võ sư Đặng Huy Đức, võ sư Mười Nho và Trang Đức trong Toán Cận Vệ của chúng tôi, v.v. Các vị võ sư này cũng xuất thân từ khóa đầu tiên của Trung Tâm Võ Thuật TCD Thủ Đức.

Về phần quân đội. Các võ sinh được tuyển chọn là từ đại nậu. Võ sinh phải có trên 2 năm quân vụ trong đơn vị tác chiến, thành phần trẻ trung xuất sắc, ưu tú của các đơn vị quân đội VNCH. Được đơn vị Trưởng đề nghị gửi đi HL để sau khi tốt nghiệp đại đen 1 đẳng sẽ trở về đơn vị làm huấn luyện viên cho võ đường mình. Chương trình HL của võ sư Đại Hàn rất khó khăn nặng nhọc, 6 tới 8 giờ mỗi ngày ròng rã với thành phần võ sư Đại Hàn rất hùng hậu huấn luyện suốt 6 tháng mới thi ra trường.

Vì tình hình đất nước các mặt trận ở các vùng chiến thuật diễn ra sôi động càng lúc càng nguy hiểm. Khối Cận Vệ cũng cần tăng thêm quân số để bảo đảm an ninh cho vị nguyên thủ quốc gia. Thiếu tá Nhảy Dù Nguyễn Văn Tư Trưởng Ban huấn luyện cận vệ cùng phái đoàn đến Trung Tâm võ thuật Thái Cực Đạo Thủ Đức để tuyển chọn võ sinh vừa

mãn khóa Đệ nhất đẳng huyền đai. Và đã tuyển chọn từ Thủ khoa đến thứ 14 hội đủ điều kiện để tăng cường cho khối cận vệ.

## **Cuộc tranh tài giữa võ sĩ của 2 Võ Đường**

Trong lúc toán cận vệ chúng tôi bận đi công tác nên không có mặt tại buổi tập luyện, chỉ còn một số võ sinh lớn tuổi trực canh gác của Đại Đội canh phòng. Buổi tập dượt đầu tiên của 14 Huyền đai mới về để hội nhập vào võ đường Cận Vệ của Phủ. Tâm lý chung của 14 đai đen là cũng muốn trở tài mình nên đã dùng đòn rất cương mãnh tấn công các võ sinh của Đại Đội Canh phòng toi tả.

14 đai đen say men chiến thắng nên đã có vẻ xem thường cố tình không nghe lời võ sư, nên khi hết giờ nghỉ giải lao võ sư tập hợp võ sinh, 14 đai đen này đã làm ngơ không vào võ đường, võ sư vẫy tay gọi tập hợp lần nữa thì các đai đen làm ngơ như thách đố với võ sư. Võ sư Ahn bình tĩnh như không có gì xảy ra tiếp tục huấn luyện các võ sinh đang có mặt trong võ đường cho đến hết giờ.

Ngày hôm sau Toán cận vệ trở lại võ đường. Tôi mang võ phục đến võ đường tập dượt như bình thường với các anh em cận vệ, lúc đó tất cả võ sinh và 14 Huyền đai mới về cũng đang có mặt.

Trong lúc tôi đang tập khởi động, thì võ sư cũng vừa thay võ phục xong, ông bước ra khỏi phòng vừa thấy tôi ông đến gần vỗ vai tôi và dẫn tôi đến trước 14 đai đen Thủ Đức đang ngồi nơi thềm trước võ đường, 14 đai đen cũng đang nhìn tôi. Võ sư đưa tay chỉ một vòng từ trái qua phải vào các đai đen mới về mà nói lớn với tôi để cho các đai đen cùng nghe: An... đánh... để học! Tôi hiểu ý võ sư vì võ sư không nói rành tiếng việt nhiều...

Tôi: Dạ!

Hôm nay không khí võ đường có vẻ rất căng thẳng, sau phần khởi động thân thể, thao luyện các bài quyền và đến phần song đấu. Thường ngày khi đến phần song đấu tự do, tất cả đai đen đều sắp thành 2 hàng để tập luyện song đấu, mỗi cặp trong vòng 3 đến 5 phút rồi theo lệnh võ sư, võ sinh di chuyển luân phiên đổi đấu thủ để tiếp tục thao dượt.

Nhưng hôm nay khi đến phần song đấu, các đai đen của trung tâm võ thuật Thủ Đức gọi nhau tự động xếp thành vòng tròn chừa khoảng trống ở giữa sân như là dành cho cuộc song đấu giữa 2 võ đường mà không cần chờ võ sư ra lệnh.

Võ sư Ahn vẫn bình tĩnh vì biết 14 Huyền đai đang thách thức.

Võ sư Ahn ra lệnh cho tôi bước vào giữa sân đấu, bên 14 đai đen đưa một người (Sau trận đấu tôi mới biết tên anh là Võ Viết Khoa). Bước ra sân đấu. Tôi đoán biết các đai đen muốn xem trước khả năng của tôi ra sao?

Võ Viết Khoa, khô người trung bình rất nhanh nhẹn. Võ sư ra lệnh đấu. Tôi đã có chủ ý nên Khoa vừa phóng đòn tấn công, tôi lần người tới sát 2 tay ém chặn đòn đá của Khoa. Khoa vội thối lui, tôi như bóng với hình tiến sát vào Khoa, ém đòn bên trái, bên phải liên tục làm cho Khoa day trở không kịp... Với bộ pháp tấn công thật nhanh tôi đã tiến sát có thể chạm nắm tay nhẹ vào ngực và bụng vài lần nhưng vì không muốn đá thương... Khoa bị khóa chặt chỉ còn cách thối lui liên tục vì không cách nào ra đòn được, tôi rượt Khoa vượt ra khỏi phòng tập đến sân ngoài... Võ sư ra lệnh ngưng đấu để cho Khoa và tôi trở vào sân đấu. Tiếp tục đấu tôi vẫn không tấn công mà chỉ ém chặn đòn của Khoa. Và cũng rượt đuổi Khoa ra khỏi sân đấu đến 3 lần, thì hết giờ tập nên võ sư ra lệnh ngưng đấu. Võ sư Ahn nhìn tôi mỉm cười vì ông đã hiểu ý của tôi.

Khi tôi đang đi ngang qua phòng tắm các võ sinh, nghe tiếng của Khoa có vẻ tức tối, lớn tiếng và nói với các đai đen Thủ Đức là võ đường này kỳ cục, này kia đủ thứ, v.v.

Tôi đến gần hỏi Khoa. Anh nói võ đường này như thế nào?

Khoa nói với giọng trống không: Khi đấu người ta chỉ ra vài đòn mà thôi: Khoa tiếp: Còn võ đường gì mà khi song đấu không có ngưng nghỉ gì hết vậy?

Tôi nghiêm mặt trả lời: Anh và tôi là 2 võ đường được huấn luyện khác nhau, vì vậy chúng ta khi đấu với nhau mới gọi là trao đổi “Kỹ thuật” giữa 2 võ đường. Như tụi tôi học tập tại võ đường này là trong khi giao đấu nếu đối thủ sơ hở thì sẽ bị tấn công liên tục chớ không ngưng lại... Đó là kỹ thuật riêng của võ đường này đó anh. Cả toán Thủ Đức làm tinh nhưng có vẻ bất phục.

Tôi nghĩ đã dùng kế “Tiền Vãn” để các đai đen Thủ Đức thấy khả năng của họ chưa bằng võ đường của Phủ Tổng Thống. Nhưng hình như họ chưa phục thì mình phải dùng đến “Hậu Võ” vậy...

Qua ngày hôm sau, sau trận đấu “Ném đá dò đường” của Võ Viết Khoa, 14 anh em võ sinh đai đen Thủ Đức đã chọn anh Nguyễn Nại thủ khoa, (Cũng sau trận đấu tôi mới biết tên anh Nguyễn Nại). Đại diện cho trận đấu quan trọng quyết định tài nghệ giữa 2 võ đường.

□ Một bên là 14 Huyền đai mang danh xuất thân từ Trung Tâm Võ Thuật Thủ Đức, một võ đường hạng cao cấp nhất của môn TCD tại VN, do các võ sư cao thủ của Đại Hàn đích thân huấn luyện. Anh Nguyễn Nại thân mình cao lớn rất khỏe mạnh, là thủ khoa vừa mãn khóa, sẽ đại diện cho trận đấu này có nghĩa là trách nhiệm anh phải bảo vệ danh dự cho Trung Tâm Võ Thuật Thủ Đức.

□ Còn tôi võ sư Ahn chỉ định đại diện cho võ đường cận vệ Phủ Tổng Thống cũng là nơi đặc biệt, chuyên huấn luyện những võ sĩ ưu tú để trở thành những cận vệ viên bảo vệ vị



nguyên thủ quốc gia. Được huấn luyện những thế võ đặc biệt để sử dụng hữu hiệu cho mọi trường hợp. Trận đấu này trách nhiệm của tôi là phải bảo vệ danh dự cho Thầy và võ đường Phủ Tổng Thống.

Buổi tập sau khi qua phần huấn luyện thường lệ. Khi bắt đầu song đấu tất cả 14 đai đen cũng “Phá lệ” đều ngồi xây tròn xung quanh sân đấu như hôm trước. Võ sư Ahn ra lệnh cho tôi bước vào sân, Nguyễn Nại cũng bước vào giữa đấu trường.

Theo lệnh võ sư tôi và Nại chào nhau rồi lui về sau một bước thủ thế, Nại đảo bộ vài lần rồi bất thần tấn công bằng thế đá ngang (Yop chagi) thật nhanh vào trung bộ, tôi bước xéo qua một bên cùng lúc dùng tay trái đỡ gạt ra. Nại rút chân về thế thủ, trong lúc đó các đai đen Thủ Đức đồng thanh hô to lên “Trúng” để cổ võ cho Nguyễn Nại...

Một ý nghĩ thoáng qua. Đây là trận đấu phải dùng “Võ” để quyết định. Tôi đôi phương vị và đang di chuyển bất ngờ tôi tung ngọn cước (Ap chagi) thẳng vào bụng, Nguyễn Nại đang thủ thượng bộ vội hạ cánh tay xuống đỡ, tôi rút chân về nửa chừng rồi nhanh nhẹn uốn mình cũng dùng chân trước đang hạ xuống theo đà tung ra ngọn cước vòng cong (Tolyo chagi) 45 độ nhưng được tôi biến đổi còn “15 độ theo thế Độc Long Phi của võ Tân Khánh” nên đến mục tiêu rất nhanh với tất cả sức mạnh và của thân mình xoay theo đà, tiếng “BÓP” vang lên, bàn chân của tôi đá trúng vào hàm hạ của Nại. Thân mình của Nại bị búng lên như điều đứt dây, nhón chân lên cao và té ngã về sau, nằm bất tỉnh trên sàn cement, sắc mặt lợt lạt... Võ sư Ahn vội đến nâng đầu Nguyễn Nại lên và dùng tay xoa cằm của Nại để xem có bị gãy xương hàm hay không? Sau khi kiểm soát Nguyễn Nại may mắn chỉ bị sưng phù nơi cằm.

Tất cả đai đen Thủ Đức đều bàng hoàng sững sờ ngồi im phăng phắc vì tất cả đều không ngờ chỉ một thế đá mà đã ấn định được khả năng của đôi bên.

“Võ sĩ dùng võ kết bạn” là chuyện thường tình. Ngày hôm sau tất cả đai đen Thủ Đức như toán “Tuần Mã bất kham” đã thuận phục nên chịu khép mình vào khuôn khổ huấn luyện của võ sư Ahn chỉ đâu làm đó không dám cãi lệnh của võ sư, không còn phân chia vì khác võ đường.

Sau đó các đai đen được trải nghiệm các phân khả năng chuyên môn khác như tác xạ, linh động kết hợp trong các đội hình chiến thuật, v.v. Một số đai đen Thủ Đức đủ tiêu chuẩn được chọn vào cận vệ viên và số còn lại được sáp nhập vào các toán kế khác.

### **3. Huấn luyện viên Phụ tá võ sư KIM – Võ Đường Phủ Thủ Tướng**

Trong một buổi tập luyện tại võ đường Khôi Cận Vệ PTT. Võ sư Ahn đón người bạn của ông mặc quân phục cấp bậc Đại úy Đại Hàn và đưa xuống võ đường và để vị này xem chúng tôi đang tập luyện, còn võ sư Ahn trở lên văn phòng. Toán cận vệ chúng tôi vẫn tiếp tục thao luyện. Khoảng 20 phút sau vị Đại úy này đi lên văn phòng của võ sư Ahn.

Sau đó một lúc chúng tôi thấy võ sư Ahn xuống võ đường gọi tôi theo ông lên văn phòng và giới thiệu với tôi vị Đại úy này là võ sư KIM. Tôi chào xong ông Ahn mời ngồi cùng bàn. Võ sư Ahn giới thiệu thành tích của võ sư Kim với tôi:

- Võ sư Kim từng là vô địch tại Đại Hàn ở một thành phố lớn của Đại Hàn...
- Võ sư Kim qua Việt Nam trong Phái Bộ Võ Thuật TCD Đại Hàn.
- Biệt phái huấn luyện cho Quân Trường Võ Bị Sĩ Quan Đà Lạt và cũng là võ sư đặc phái huấn luyện cho Trung tướng Lâm Quang Thi Chỉ Huy Trường lên đến huyền đai đệ nhị đẳng.

(Thời gian vào năm 1968 đến 1972. Quý vị sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Đà Lạt ở các khóa 25 và 26 trong thời gian này có thể biết võ sư KIM.)



*Trung Tướng Lâm Quang Thi Chỉ Huy Trường Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt*

Hôm nay võ sư KIM được biệt phái về huấn luyện cho Vệ Sĩ Phủ Thủ Tướng nên ông cần một phụ tá huấn luyện viên giúp cho ông. Ông KIM đã xem trong sổ võ sinh tập luyện và chọn tôi làm phụ tá cho ông. Võ sư Ahn nói tiếp: An nên giúp cho võ sư KIM huấn luyện tân võ sinh, rồi võ sư KIM sẽ dạy cho An những thế về đôi tay vì ông KIM rất giỏi về môn này, v.v.

Tôi rất vui mừng vì tôi rất say mê võ thuật nên đồng ý nhưng xin phép để hỏi ý kiến qua Đại tá Trương Khôi. Võ sư KIM cũng rất vui khi tôi nhận lời giúp ông.

Qua ngày hôm sau tôi gặp Đại tá Trương Khối đến võ đường, tôi trình bày về việc giúp võ sư KIM để huấn luyện cho bên Phủ Thủ Tướng... Đại tá Trương Khối nói: Võ sư Ahn đã tường trình với tôi về việc này rồi, ông tiếp: An hãy giúp cho bên võ đường Phủ Thủ Tướng để nhân viên an ninh bên đó có khả năng vững vàng hơn. Nhưng nếu có công tác cần thiết thì tôi cho An hay để trở về Khối...

### **Bắt đầu khóa huấn luyện tại Phủ Thủ Tướng.**

Võ đường Phủ Thủ Tướng trên sân thượng của dãy nhà 2 tầng tại góc đường Cường Để và Đại lộ Thống Nhất. (Nơi đây thời Đệ Nhất VNCH là Thành Cộng Hòa do Lữ Đoàn Liên Binh Phòng vệ Phủ Tổng Thống trấn đóng.)

Tất cả nhân viên các cấp của phòng an ninh Phủ Thủ Tướng đều tham gia khóa huấn luyện. (Tôi còn nhớ Thiếu tá Mai là sĩ quan cao cấp của Phủ Thủ Tướng cùng tham dự khóa học.)

Tôi Phụ tá cho võ sư KIM. Với trách nhiệm của tôi điều hành khóa học mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Được chừng hơn 1 tháng. Một hôm tôi đang điều khiển khóa học trong lúc nghỉ giải lao, võ sư KIM gọi tôi ra giữa sân tập và chỉ dạy cho tôi 2 thế tấn công liên hoàn. Mỗi thế gồm có 5 đòn phối hợp tay và chân. 2 thế giống nhau bên Phải và bên Trái. Võ sư KIM bảo tôi luyện tập 2 thế này trong vòng 10 ngày ông sẽ khảo sát lại. Võ sư KIM cho tôi biết trong 2 thế liên hoàn này ông đã từng hạ địch thủ với thế tay từ trên đánh móc xuống làm gãy xương vai của địch thủ, v.v. Tôi rất vui mừng nên sau những buổi huấn luyện bên Phủ Thủ Tướng tôi về võ đường Khối Cận vệ lo tập liên tục kể cả ban đêm cho nhuần nhuyễn 2 thế quyền cước này.

### **Một diễn biến xảy ra bất ngờ trong trận khảo sát.**

Sau 10 ngày cũng trong buổi giải lao tại sân thượng võ đường của Phủ Thủ Tướng. Võ sư KIM gọi tôi ra để khảo sát lại 2 thế võ mà ông đã dạy và cũng đề tất cả võ sinh đang có mặt xem để học hỏi thêm.

Tôi rất hăm hở vì đã tập luyện rất thuần thục. Hai bên chào nhau. Võ sư KIM ra lệnh cho tôi tấn công, tôi đảo bộ sau tiếng “Kiapp” tôi tấn công 5 đòn liên hoàn bên Phải, võ sư KIM tránh né đỡ gạt tới đòn cuối là ngọn đá võ sư KIM đỡ không kịp nên bị trúng bên má phải vang lên 1 tiếng “chát” nhẹ (vì tôi chỉ dùng tốc độ nhanh chứ không dùng sức mạnh). Tôi bất ngờ còn võ sư KIM chới với, mặt ông xanh mét, còn tôi thì đang còn bản loạn vì không hiểu tại sao... ông không đỡ được. Võ sư KIM nói: Giỏi lắm giỏi lắm! Ông thủ thế rồi ra lệnh tôi tấn công Thế thứ 2 bên Trái. Tôi hét lớn “Kiapp” và tấn công vun vút liên hoàn 5 đòn, võ sư KIM cũng tránh, né, đỡ, gạt liên tục đến đòn cuối cùng cũng là ngọn đá 1 tiếng “chát” vang lên... ông cũng không đỡ kịp mặc dù tôi biết ông đã lui xa hơn 2 bước.

Trời... Trời... Tôi thật sự bối rối, đứng yên, ngơ ngẩn không biết phải làm sao? Còn võ sư KIM mặt mày tái xanh loạng choạng.

Trong lúc đó không gian võ đường như cô đọng, tất cả mấy mươi võ sinh đang ngồi xem cũng im phăng phắc.

Võ sư KIM gắng gượng nói: An hay lắm! Giỏi lắm! Rồi vào thế thủ và nói: Để tôi chỉ thêm cho An. Tôi biết ông đang tìm cách để đỡ mất mặt. Tôi vào thế thủ, võ sư KIM tấn công đòn thứ nhứt tôi đảo bộ tránh... ông tấn công đòn thứ hai tôi làm như không tránh kịp để ngọn đá trúng vào bụng, tôi bị dội lui vài bước... Tôi chào ông và cảm ơn ông đã chỉ thêm... rồi xin ngưng trận đấu.

Trên đường về sau buổi huấn luyện đó... tôi rất khó chịu cứ mãi mê suy nghĩ về trận đấu. Câu hỏi tại sao? Tại sao? Võ sư KIM lại không đỡ được những đòn thế của ông dạy cho tôi? Cứ quay quẩn trong đầu óc. Rồi tôi lại tự trách mình sao không giảm tốc độ ở thế thứ hai, v.v. Vì bản tánh của tôi rất trọng tình thầy trò nên tôi cảm thấy mình như có lỗi? Tôi rất buồn vì không biết đối xử làm sao cho hợp lý nên suốt đêm tôi suy tư trằn trọc không ngủ được.

Sáng hôm sau trên đường đi đến võ đường Phủ Thủ Tướng tôi rất ái ngại nên tôi ghé qua võ đường Phủ Tổng Thống thăm võ sư Ahn để tham khảo ý kiến của ông. Võ sư Ahn thấy tôi nên giao cho phụ tá Võ Hữu Phước tiếp tục huấn luyện khóa sinh.

Ông mời tôi vào văn phòng và hỏi thăm về việc huấn luyện của tôi bên võ đường Phủ Thủ Tướng. Tôi kể cho ông nghe những việc tôi đã làm phụ giúp với võ sư KIM. Sau cùng tôi đem việc trận đấu đã xảy ra với võ sư KIM và hỏi võ sư Ahn: tại sao võ sư KIM dạy cho tôi những thế đòn liên hoàn đó mà sao ông KIM không đỡ được? Võ sư Ahn trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi tôi: Có phải 2 thế tấn công liên hoàn mà đòn đá là cuối cùng? Tôi giật mình nghĩ sao ông Ahn lại biết 2 ngọn đá là cuối cùng? Tôi vội đáp: Dạ phải, 2 đòn đá là cuối cùng. Võ sư Ahn khẽ gật đầu cười nói: Tôi biết rồi. Võ sư Ahn chậm rãi giải thích: Ông võ sư KIM rất giỏi về bộ môn quyền, nhưng về bộ cước ông không nghĩ là An đã tập luyện bộ cước “Theo mục tiêu”, tôi hiểu ý ông thầy Ahn là về thế đá của tôi, tôi hỏi: Nhưng sao đến lần thứ 2 mà ông vẫn không tránh được? Võ sư Ahn nói: Có thể cấp thời gấp quá nên ông KIM không thể ứng biến kịp. Tôi thầm vui mừng vì hiểu được lý do của trận đấu đó... là do sự tập luyện có tiến bộ của mình mà tôi không hay biết.

Tôi trò chuyện với võ sư Ahn một lúc rồi trước khi từ giã tôi nói với võ sư Ahn: Vì chuyện đã xảy ra tôi xin nhờ Thầy chuyển lời đến võ sư KIM là tôi bận công tác ở Phủ nên không thể đến giúp ông được nữa. Võ sư Ahn hiểu ý mỉm cười gật đầu nói: Tôi sẽ chuyển lời giúp An.

#### **4. Trận đấu khảo sát thi lên Đệ Tam Đẳng Huyền Đai.**

Trong gian phòng rộng rãi có thể huấn luyện khoảng 100 võ sinh cùng lúc với đầy đủ phương tiện tập luyện. Võ đường này được Phái Bộ Võ Thuật Taekwondo Đại Hàn tặng cho Khôi Cận Vệ do Công Binh Đại Hàn xây dựng.

Võ đường Phủ Tổng Thống Khôi Cận Vệ hôm nay tổ chức buổi thi lên đai Đệ Nhứt, Đệ Nhị và Đệ Tam Đẳng cho khóa của võ đường Cận Vệ rất trang trọng.

Do Phái Bộ Võ Thuật TKD Đại Hàn Khảo sát và chấm thi. Trên bàn giữa 3 vị giám khảo, bàn kế bên phải là võ sư Ahn Gun Soon (Võ sư Ahn là chủ nhà nên ông chỉ ngồi ở đó để ban Giám khảo tham khảo khi cần chớ không có chấm thi). Phía bên trái một hàng ghế gồm có 6 vị võ sư có trách nhiệm khảo sát. Tất cả võ sư đều không mang đẳng cấp mà chỉ mang Huyền đai. Tôi nghĩ có lẽ để tránh sự lo âu của các võ sinh khi giao đấu với võ sư khảo sát đẳng cấp cao.

Buổi lễ bắt đầu với lời chào mừng quan khách của võ sư Ahn. Tiếp lời võ sư chánh chủ khảo cũng ngỏ lời chào mừng các võ sinh và giới thiệu thành phần ban Giám Khảo và các võ sư khảo sát. Ông Chánh chủ khảo nói cuộc thi rất nghiêm minh không thiên vị vì vậy ông khuyên võ sinh chúng tôi hãy trở hết tài năng để đấu với các võ sư khảo sát thì mới có thể đủ tiêu chuẩn thăng đai, v.v.

Vì Đệ Tam Đẳng là đẳng cấp cao nên không có thi môn công phá mà chỉ thi bài quyền và song đấu mà thôi.

Tâm trạng chung của võ sinh đều rất căng thẳng vì mình đang sắp giao đấu với hàng võ sư cao cấp của phái bộ đại diện cho bộ môn TCD Đại Hàn tại Việt Nam.

Võ sư chánh chủ khảo cầm bản danh sách thí sinh gọi tên theo thứ tự vần ABC.

Tên tôi được (thường bị) gọi đầu tiên vì vần A.

Tôi bước ra giữa võ đường chào Ban Giám Khảo rồi đi một bài quyền xong. Ban Giám khảo chỉ định 1 võ sư có thân hình trung bình, nhìn dáng dấp bước đi rất nhẹ. Tôi đoán biết ông này rất nhanh lẹ. Sau khi chào nhau và cùng đảo bộ tìm sơ hở, bỗng ông ta hét lớn “Kiapp” phóng ngọn đá “yop chagi” bên chân phải, tôi vội lách xéo nghiêng thân mình tránh chân ông lướt qua và khi ông vừa rút chân trở về tôi cấp tốc phóng theo ngọn đá Ap chagi vào trung bộ ông vội lùi lại sau, tôi nương theo đà phóng mình lên đá song phi, đá chân trái tạt ngang từ trái qua phải buộc ông phải ngã đầu về sau để tránh khỏi thì 1 tiếng “Bình” vang lên ông đã bị trúng ngọn đá thứ 2 ngay giữa ngực bằng gót chân phải của tôi khi tôi còn đang úp mình ở trên không theo đà đá của chân trái. Ông ta bị dội lui mấy bước ông đưa tay vuốt ngực mấy lần và nhìn tôi như bất ngờ vì khoảng cách quá ngắn mà sao tôi có thể sử dụng được? Ông ta chậm rãi bước lên và ra dấu ngưng trận đấu, tôi và ông chào nhau rồi ông quay về bàn Giám Khảo ông nói bằng tiếng Đại Hàn rồi day



qua chỉ tay về tôi. Cả 3 ông Giám Khảo đều đồng ý gạt đầu, ông Chánh Chủ Khảo ra dấu cho tôi lui ra khỏi sân đấu.

(Thế cước “Song Phi” đá 2 chân cùng một lúc nhưng tôi chia ra chân trái đá quạt qua mặt đấu thủ còn chân phải phóng ra bằng gót chân trong khi thân hình còn ở trên không đang úp xuống mặt đất, chậm hơn chân trái khoảng ½ giây. Nên làm cho đấu thủ bị bất ngờ.)

Không khí trong phòng thi bỗng trở nên căng thẳng vì trận giao đấu đầu tiên đã diễn ra bất ngờ.

Tôi nhận xét có một điểm đặc biệt là các võ sư Giám Khảo họ có cái nhìn rất tinh tế về võ thuật là khi tôi vừa đi bài quyền là họ biết khả năng cỡ nào và họ chọn một trong sáu võ sư có khả năng khác biệt ra đấu khảo sát, và đến khi Lê Nguơn Bá (là một cặp với tôi) ra thi đi xong bài quyền thì vị võ sư vừa khảo sát đấu với tôi cũng được ban Giám Khảo chọn ra để khảo sát. Nhưng anh bạn Bá không may mắn là bị ông ta tấn công như vũ bão. Theo dõi suốt buổi thi các võ sư khảo sát dành cho các võ sinh các hạng thì chỉ có võ sư này là ra đòn nhanh nhứt.

Lần lượt 3 khóa huấn luyện được khảo sát, các võ sinh thi thăng đai Đệ Nhứt, Đệ Nhị và Đệ Tam Đẳng Huyền Đai đã chấm dứt.

Sau buổi thi Bá có vẻ bức tức nói với tôi tại sao tôi có thể đấu với võ sư đó mà Bá không thể phản đòn lại ông ta được? Tôi an ủi Bá có lẽ do sự bất ngờ nên ông ta mới bị trúng đòn, v.v.

Sau buổi thi thăng đai, võ sư Ahn nhìn tôi gạt đầu mỉm cười vì ông hiểu rõ đòn thế của tôi vì ông đã từng đưa tôi ra biểu diễn những đòn đá bay này trong các buổi huấn luyện khóa tu nghiệp cho các võ sư Đại Hàn do ông trách nhiệm tại võ đường Phủ TT.

*“Riêng về Lê Nguơn Bá, anh là con của một vị võ sư môn võ lâm Tân Khánh Bà Trà, quê ở Trảng Bàng. Tôi cũng cùng là môn phái với Bá nên khi chúng tôi thao dượt võ rất hợp ý với nhau vì cùng đồng lối đánh đỡ, nhờ vậy nên 2 chúng tôi khi biểu diễn thi lên đai rất dễ dàng có điểm cao. Nhưng Bá không phải là cận vệ viên. Bá đi quân dịch vì là giáo chức và vì hoàn cảnh gia đình con một. Bá được biệt phái về đơn vị Đại Đội canh phòng của Khối Cận Vệ. Vài năm sau Bá mãn hạn quân dịch nên trở về quê”.*



Lê Nguơn Bá và Lê Đình An - PTT.

**Lời kết của các trận đấu nêu trên:**

**Võ Đường khối Cận Vệ PTT với phương châm: Nhanh – Mạnh và chính xác.**

Các trận đấu nêu trên cho thấy sự tập trung tinh thần vào võ thuật đã giúp cho võ sĩ Cận Vệ theo đà tập luyện càng ngày càng tiến triển mà chính mình cũng không nghĩ có thể thực hiện được. Với hoàn cảnh thuận lợi cho sự luyện tập liên tục hàng ngày đã giúp cho Cận Vệ viên tiến triển không ngừng với những đòn sát thủ “Tốc chiến. Tốc thắng” khi cần dùng đến thì chỉ trong một vài đòn là hạ địch thủ. Đúng với câu Văn năng ôn – Võ năng luyện.

Riêng về 2 vị Trưởng Khôi Cận Vệ trên phương diện lãnh đạo chỉ huy. Cùng tham gia tập luyện với nhân viên Cận Vệ. Với chủ tâm “Dụng nhân như dụng mộc” theo dõi để hiểu rõ khả năng từng nhân viên để khi có công tác sẽ sắp xếp nhân viên vào sơ đồ kế hoạch đúng vị trí cần thiết cho công tác nơi đó.

Sau Hiệp Định Ba Lê 27/1/1973. Quân Đội đồng minh tham chiến tại Việt Nam đều lần lượt rút quân về nước. Quân đội Đại Hàn rút quân về nước trong khoảng thời gian từ tháng 12/1971–29/3/1973. Võ Sư Ahn Gun Soon cũng về Đại Hàn trong thời gian này.

Trong chuyến công du viếng thăm các nước Hoa Kỳ và Âu Châu của phái đoàn Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu vào tháng 4/1973. Toán Cận Vệ chúng tôi cùng đi với phái đoàn qua các nước Mỹ, Anh, Ý, Đức rồi trên đường trở về Á Châu ghé thăm Đại Hàn và Đài Loan rồi bay về Việt Nam.

Khi ghé Thăm Đại Hàn Tổng Thống Park Chung Hee đón tiếp Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Phu Nhân tại Thanh Cung (Blue House).





*Công du tháng 4/1973 tại Thanh Cung Đại Hàn*

Còn toán Cận Vệ chúng tôi cũng được cơ quan Cận Vệ Đại Hàn mời vào Câu Lạc Bộ của Cận Vệ để tiếp đãi.

Nơi đây tôi được gặp lại võ sư Ahn Gun Soon. Hai thầy trò rất vui mừng, ông và tôi ngồi riêng một bàn nơi Câu Lạc Bộ để hàn huyên và ăn Trưa. Đến giờ phải ra đi, võ sư Ahn đưa tôi ra tận xe, ông bắt tay từ giã nhìn tôi buồn bã ngập ngừng như muốn nói điều gì... nhưng rồi ông không nói và vội quay đi... Tôi cũng xúc động nhìn theo thầy cho đến khi khuất dạng.

*(Sau ngày 30/4/1975. Miền Nam sụp đổ. Tôi mới nghĩ ra có thể ông biết việc miền Nam bị mất sẽ xảy ra, nhưng ông không thể tiết lộ?)*

Ahn Gun Soon vị ân sư cũng là người tri kỷ của tôi, trong suốt bao năm ông đã đến cùng võ đường Khôi Cận Vệ, đã huấn luyện giúp cho nhân viên Cận Vệ chúng tôi trở thành những hảo thủ trong ngành võ thuật với lòng tự tin để thi hành những công tác khó khăn của nghề nghiệp. Công ơn đó chúng tôi không bao giờ quên.



**AHN GUN SOON –  
LÊ ĐÌNH AN**

*Ngày 26 tháng 10, 1979. Một biến cố lớn đã xảy ra tại Đại Hàn. Tổng Thống Park Chung Hee đã bị ám sát và vài Cận Vệ viên cũng bị hy sinh trong biến cố lịch sử này. Ahn Gun Soon ông là sĩ quan Cận Vệ trong cơ quan Cận Vệ của Tổng Thống Park Chung Hee nhưng không thấy tên ông trong số nhân viên đã thiệt mạng.*

*Cầu mong Thầy thoát khỏi trong biến cố này và cùng gia đình được bình an hạnh phúc trong một đất nước tự do Dân Chủ của miền Nam đất nước Đại Hàn.*

Trên tiêu đề bài viết là “Một đoạn đường võ thuật” vì người viết chỉ là một người có học võ và dùng võ trong một đoạn đường thời chinh chiến để phục vụ cho quê hương trong

tinh thần của một quân nhân. Vì khi ra hải ngoại tôi đã không mưu sinh trong ngành võ thuật thanh cao, với lý tưởng của quân nhân chỉ dành để phục vụ tổ quốc mà thôi.

Và với kinh nghiệm hạn hẹp của tôi để giúp các bạn mới bước vào ngành võ như một nấc thang kinh nghiệm trong ngành võ thuật. Với ước mong “Lớp sóng sau dồn lên lớp sóng trước” để tinh hoa võ thuật ngày càng phát triển.

Sau biến cố 30/4/1975. Miền Nam VNCH đã sụp đổ vì Đồng Minh bội ước không còn vũ khí đạn dược Quân Lực chúng tôi đành thúc thủ nên bị đảng Cộng Sản cưỡng chiếm...

Việt cộng đã theo chánh sách dã man tàn độc “Tam vô” của cộng sản quốc tế, trả thù cả miền Nam từ quân nhân bị tù đầy cho đến người dân đều mất hết tài sản, tan nát gia đình, xóa bỏ cả lịch sử Tổ Tiên dòng giống Lạc Hồng. Cắt đất, nhượng biển cho Trung Cộng. Đất nước từ Bắc đến Nam điêu tàn. Như nhiều bài viết của nhiều tác giả đã ghi lại nhiều chứng tích phản quốc của Việt Cộng trên nhiều website, blog, v.v.

Mấy mươi năm đã qua, thăng trầm theo vận nước. Chúng tôi là những quân nhân cũng như một số đồng hương đã may mắn thoát khỏi gông cùm cộng sản qua nhiều hình thức đến được bến bờ tự do đều mang theo tâm trạng “Nước mất, nhà tan”...

Cùng với các thế hệ mai sau. Bài viết này hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu thêm về Khôi Cận Vệ thời Đệ Nhị VNCH. Nếu một mai thế hệ chúng tôi có lụn tàn đi thì xin các bạn trẻ hãy nối tiếp con đường mà chúng tôi phải bỏ dở dang. “Thanh niên là rường cột nước nhà”. Các bạn trẻ hãy đứng lên xóa tan loài QUỶ ĐỒ. Để đất nước dân tộc Việt Nam được trường tồn với đời sống dân chủ thanh bình tự do hạnh phúc.



*NN Lê Đình An*



---

*Nguồn: Internet eMail by NN Lê Đình An chuyển*

*Đăng ngày Thứ Sáu, March 10, 2023  
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*